

รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565
สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 12.30 – 16.00 น.
ณ ห้องประชุม สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ชั้น 31
อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ถนนรัชดาภิเษก แขวง/เขตดินแดง กรุงเทพฯ
และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

.....

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 12.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ชั้น 31 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ถนนรัชดาภิเษก แขวง/เขตดินแดง กรุงเทพฯ และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย กรรมการบริหาร สมาชิกนิติบุคคล และสมาชิกสามัญ

ก่อนเปิดการประชุม นางพัฒนภัทร์ วัลลิกุล ผู้อำนวยการ สทค. ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมใหญ่สามัญประจำปี สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สทค.) กำหนดจัดขึ้นปีละหนึ่งครั้ง โดยการประชุมในวันนี้ สทค. ได้จัดขึ้น ณ ห้องประชุม ชั้น 31 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ถนนรัชดาภิเษก แขวง/เขตดินแดง กรุงเทพฯ พร้อมจัดให้มีการประชุมผ่านแพลตฟอร์มสื่ออิเล็กทรอนิกส์ควบคู่กันไป ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับ และระเบียบ สทค. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563

โดยการประชุมมีวิธีการลงมติในวาระการประชุมต่างๆ ดังนี้

- เมื่อระบบการประชุม ZOOM ขึ้น Pop up จะปรากฏตัวเลือกการลงมติที่หน้าจอ เลือก
Y = เห็นชอบ
N = ไม่เห็นชอบ
A = งดออกเสียง
- สมาชิกนิติบุคคล กรณีรับมอบอำนาจมากกว่า 1 บริษัท พิมพ์เลขที่สมาชิก หน่วยงานที่รับมอบอำนาจ ชื่อพร้อมนามสกุล และวาระที่ลงมติ พร้อมผลการลงมติดลงในช่อง Chat ทั้งนี้ หากสมาชิกสามัญท่านใดไม่สามารถลงมติผ่าน Pop up ได้ สามารถลงมติดลงในช่อง Chat ได้เช่นกัน โดยพิมพ์เลขที่สมาชิก ชื่อพร้อมนามสกุล และวาระที่ลงมติ
- ผู้เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม สทค. ชั้น 31 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ถนนรัชดาภิเษก ลงมติดังกล่าวด้วยวิธีการยกมือ

จากนั้น นายสืบศักดิ์ สืบภักดี กรรมการบริหาร และเลขาธิการ สทค. ได้กล่าวสวัสดิ์ พร้อมแนะนำตัว และแนะนำนายวิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์ นายก สทค. นางปรีญาภรณ์ ตั้งเผ่าศักดิ์ เหมัญญิก และท่านกรรมการบริหาร ชุดที่ 14 ที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมแห่งนี้ต่อสมาชิกของ สทค.

เริ่มการประชุมเวลา 15.00 น.

นายวิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์ นายก สทค. กล่าวเปิดประชุม : ผมในฐานะนายกสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย

ในพระบรมราชูปถัมภ์ และประธานที่ประชุม ขอต้อนรับนายกิตติศักดิ์ ท่านโกศล เพ็ชรสุวรรณ ท่านอนันต์ วรดิพิงศ์ กรรมการบริหาร สมาชิกนิติบุคคล และสมาชิกสามัญทุกท่าน ที่ได้เสียสละเวลามาเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ในวันนี้ ผมได้รับรายงานจากเจ้าหน้าที่รับลงทะเบียนว่า ขณะนี้มีสมาชิกสามัญตลอดชีพ สมาชิกสามัญรายปี และสมาชิกนิติบุคคล มาลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมแล้ว ประกอบด้วย สมาชิกสามัญตลอดชีพ จำนวน 84 คน สมาชิกสามัญรายปี จำนวน 44 คน รวมเป็นสมาชิกสามัญทั้งสิ้น 148 คน และสมาชิกนิติบุคคล จำนวน 30 ราย จึงถือว่ามียังมีจำนวนสมาชิกครบเป็นองค์ประชุมของการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ตามข้อบังคับ สทค. หมวดที่ 10 การประชุมใหญ่ ข้อ 28 แล้ว จึงขอเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ณ บัดนี้

จากนั้น นายสืบศักดิ์ สืบภักดี กรรมการบริหาร และเลขาธิการ ได้แจ้งระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ดังนี้

- ระเบียบวาระการประชุมที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- ระเบียบวาระการประชุมที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564
- ระเบียบวาระการประชุมที่ 3 เรื่อง พิจารณารายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมประจำปี 2564
- ระเบียบวาระการประชุมที่ 4 เรื่อง พิจารณารับรองงบดุลประจำปี 2564
- ระเบียบวาระการประชุมที่ 5 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี
และกำหนดค่าตอบแทน
- ระเบียบวาระการประชุมที่ 6 เรื่อง อื่นๆ (ถ้ามี)

ระเบียบวาระการประชุมที่ 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

ประธาน ได้แจ้งที่ประชุมดังนี้

1. สถานภาพของ สทค. ปีที่ผ่านมา สทค. มีความก้าวหน้าอย่างก้าวกระโดด โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากสถานะสมาชิกภาพของสมาคมที่เพิ่มขึ้น 85% โดยมีสมาชิกประเภทนิติบุคคลจากเดิม 56 บริษัทเพิ่มเป็น 93 บริษัท ทำให้ปัจจุบัน สทค. มีสมาชิกทั้งผู้ประกอบการรายใหญ่ รายกลาง และรายเล็กเพิ่มขึ้น ซึ่งผลต่อสถานะทางการเงินของ สทค. ให้มีความมั่นคงมากขึ้นเช่นกัน จึงขอขอบคุณกรรมการบริหาร และสมาชิกทุกท่านที่การสนับสนุนการดำเนินงานของ สทค. ด้วยดีเสมอมา
2. จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ในขณะนี้ ขอให้ทุกท่านระมัดระวัง และดูแลสุขภาพสุขภาพด้วย คาดว่า สถานการณ์ดังกล่าวจะค่อยๆ ดีขึ้น โดยจะสามารถกลับสู่สภาวะปกติได้ในเร็วๆ นี้
3. จากสถานการณ์ผันผวนของเศรษฐกิจทั่วโลก ณ ปัจจุบัน ซึ่งเป็นผลมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ทำให้เศรษฐกิจมีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้น จะเห็นว่าวิธีการทำงานมีการใช้ระบบ online มากขึ้น รวมถึงสถานการณ์การสู้รบระหว่างรัสเซียและยูเครนที่เกิดขึ้น ก็มีผลต่อการค้า ดังนั้น จึงขอให้ทุกท่านดูแลและระมัดระวังในเรื่องนี้ด้วย

มติที่ประชุม	ที่ประชุมรับทราบ
<u>ประธาน</u>	สำหรับการดำเนินการในระเบียบวาระการประชุมต่อไป ขอให้เลขาธิการเป็นผู้ดำเนินการเพื่อเสนอต่อที่ประชุมครับ
<u>เลขาธิการ</u>	ขอเรียนให้ที่ประชุมรับทราบว่า สืบเนื่องจากข้อบังคับของสมาคมฯ หมวดที่ 10 ข้อ 27 (1) กำหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปีในเดือนมีนาคมของทุกปี เว้นแต่ปีใดมีเหตุจำเป็นไม่สามารถจะจัดให้มีขึ้นได้ภายในเดือนมีนาคม ให้ขยายเวลาได้ไม่เกิน 90 วัน ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร สทค. ครั้งที่ 1 /2565 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2565 จึงมติให้จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ขึ้น ในวันที่ (วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2565) ณ ห้องประชุม สทค. ชั้น 31 อาคารเอไอเอ แคปิตอล เซ็นเตอร์ ถนนรัชดาภิเษก แขวง/เขตดินแดง กรุงเทพฯ พร้อมจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ควบคู่กันไป ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับ และระเบียบ สทค. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยในปีที่ผ่านมา สทค. ได้จัดการประชุมใหญ่ฯ ในรูปแบบนี้เช่นกัน

ระเบียบวาระการประชุมที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564

เลขาธิการ ตามที่ สทค. ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ของ สทค. ซึ่งได้มีการประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564 ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมให้แก่สมาชิกทุกท่านแล้ว ทั้งในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และเผยแพร่ทาง Website ของ สทค. โดยรายงานการประชุมดังกล่าว คณะกรรมการบริหารฯ ได้พิจารณาเห็นว่าเป็นรายงานการประชุมที่ถูกต้องของ สทค. จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ดังกล่าว

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 2)

ผู้อำนวยการ สทค. ได้ชี้แจงขั้นตอนการลงมติการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่อที่ประชุมสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม สทค. ชั้น 31 อาคารเอไอเอ แคปิตอล เซ็นเตอร์ ถนนรัชดาภิเษก ลงมติด้วยวิธีการยกมือ

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ของ สทค. ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระการประชุมที่ 3 เรื่องพิจารณารายงานผลการดำเนินกิจกรรมประจำปี 2564

เลขาธิการ ตามที่ สทค. ได้จัดส่งรายงานผลการดำเนินกิจกรรมของ สทค. ในรอบปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมให้แก่สมาชิกทุกท่านแล้ว โดยรายงานผลการดำเนินกิจกรรมของ สทค. ดังกล่าว คณะกรรมการบริหารฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ควรนำเสนอให้สมาชิกทุกท่านในที่ประชุมได้รับทราบผลการดำเนินกิจกรรมของ สทค. ในรอบปี 2564 ดังนี้

ผลการดำเนินกิจกรรมของ สทค. ประจำปี 2564 แบ่งตามลักษณะออกได้เป็น 7 ประเภท สรุปผลได้ ดังนี้

หมวดที่ 1 ด้านการศึกษา การระดมความคิดเห็น และนำเสนอทิศทางการขับเคลื่อนกลยุทธ์
ในการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนา
ด้านโทรคมนาคมและดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

สทค. ได้เข้าร่วมดำเนินกิจกรรมนี้รวมทั้งหมด จำนวน 11 เรื่อง อาทิ

- ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดฝึกอบรมหลักสูตร “มาตรฐานทักษะความรู้
ความชำนาญสำหรับช่างโครงข่ายใยแก้วนำแสง” ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี, บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) เพื่อผลิตผู้เชี่ยวชาญในกลุ่มอาชีพ
ช่างโครงข่ายใยแก้วนำแสงเพื่อรองรับการขยายตัวของโครงข่ายการสื่อสารด้านดิจิทัล และ
พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความชำนาญด้านโครงข่ายใยแก้วนำแสงอย่างมีมาตรฐานครอบคลุม
ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ รวมถึงเพื่อขยายองค์ความรู้ด้านช่างโครงข่ายใยแก้วนำแสงและ
ลดช่องว่างของการเข้าถึงการสื่อสารด้านดิจิทัล
- ลงนามบันทึกความร่วมมือเพื่อกำหนดแนวทางและมาตรฐานการจัดระเบียบสายสื่อสาร
ร่วมกับผู้ประกอบการโทรคมนาคม จำนวน 14 ราย ซึ่งเป็นสมาชิก สทค. เพื่อร่วมกันหารือ
และกำหนดแนวทางการจัดระเบียบสายสื่อสารตามนโยบายของ กพท. ให้เป็นไปตามแนวทาง
และมาตรฐานเดียวกันเพื่อสร้างความมั่นคงปลอดภัยต่อประชาชน และทำให้ทัศนียภาพของ
ถนนหนทาง บ้านเมืองเป็นระเบียบ เรียบร้อย สวยงามน่าอยู่ รวมถึงเพื่อรองรับการขยายตัวของ
โครงข่ายโทรคมนาคม 5G

เสนอข้อคิดเห็นในเรื่องต่างๆ และร่วมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น

- เสนอ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พิจารณาแนวทางและมาตรการส่งเสริมให้เกิด
การใช้งานเทคโนโลยี 5G เพื่อประโยชน์สาธารณะและประโยชน์ของประเทศไทย
- เสนอ กสทช. พิจารณามาตรการความช่วยเหลือแก่ผู้ประกอบการโทรคมนาคมเพิ่มเติม
เพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019”
สำหรับค่าใช้จ่ายรอบปี 2563
- เสนอ คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาการจัดระเบียบสายไฟฟ้าสายสื่อสารและ
การบริหารจัดการไฟฟ้าส่องสว่างอย่างทั่วถึงทั้งประเทศ สภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณา
ปัญหาหลักที่เกิดขึ้นจากการจัดระเบียบสายสื่อสารและแนวทางการแก้ไขปัญหา
- เข้าร่วมหารือกับผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนเพื่อแลกเปลี่ยน
ข้อคิดเห็น และหารือแนวทางการทำงานร่วมกัน ในการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม
โทรคมนาคมและดิจิทัลของประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้า

หมวดที่ 2 ด้านเผยแพร่ความรู้ การจัดอบรม การให้การศึกษาด้านโทรคมนาคม และส่วน
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อยกระดับวิชาชีพด้านโทรคมนาคมและดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ให้สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรม

สทค. ได้เข้าร่วมดำเนินกิจกรรมนี้รวมทั้งหมด จำนวน 5 เรื่อง อาทิ

- จัดการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “แนวทางการใช้คลื่นความถี่ย่าน 6 GHz” เพื่อเป็นการแบ่งปันความรู้ ประสบการณ์ รวมทั้งการสนทนาหาความสมดุลเกี่ยวกับคลื่นความถี่ 6 GHz ที่จะต้องมีการเพิ่มมูลค่าสูงสุดและสร้างความสมดุลให้กับการใช้งานที่แตกต่างกัน ตลอดจนเพื่อหาแนวทางและข้อตกลงร่วมในการให้ข้อมูลกับองค์กรกำกับดูแล และภาครัฐในการตัดสินใจ รวมถึงสร้างความตระหนักถึงทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีและการใช้คลื่นความถี่ย่าน 6 GHz ต่ออุตสาหกรรมโทรคมนาคมกับภาคส่วนอุตสาหกรรมอื่นที่เกี่ยวข้อง ผ่านแพลตฟอร์มการประชุม online
- ร่วมเป็นวิทยากรการเสวนาเรื่อง Future Skills for Digital Era ในเวทีการสัมมนาภายใต้โครงการเรียนรู้ภายใต้ชื่อ MBA for ALL : Certification Program ผ่านแพลตฟอร์มการประชุม online และ Facebook Live จัดโดย คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “ตัวอย่างกรณีศึกษาจากโจทย์ภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม” ผ่านแพลตฟอร์มการประชุม online จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “มาตรการส่งเสริมการวางโครงข่ายไฟเบอร์ในพื้นที่เฉพาะของประเทศไทย” ในการสัมมนาเรื่อง “ความร่วมมือด้านการผลักดันเทคโนโลยีไฟเบอร์บรอดแบนด์ในประเทศไทย” (Giga Thailand : Broadband Forum) จัดโดย สำนักงาน กสทช. ร่วมกับบริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด

นอกจากนี้

- สทค. ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ สำนักงาน กสทช. ในโครงการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ศตวรรษที่ 21 / และโครงการวิจัยพัฒนาและจัดตั้งศูนย์ประสานงานรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์สำหรับกิจการโทรคมนาคม ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องมาจากปี 2563

หมวดที่ 3 ด้านการให้การส่งเสริม สนับสนุน และให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน และสมาคมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อการพัฒนากิจการโทรคมนาคมและดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและสร้างประโยชน์ให้กับประเทศโดยรวม

สทค. ได้แต่งตั้งผู้แทนฯ เพื่อเข้าร่วมเป็นที่ปรึกษา กรรมการ อนุกรรมการ และคณะทำงาน ในหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการโทรคมนาคม เพื่อร่วมให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนากิจการโทรคมนาคมของประเทศโดยรวม ทั้งนี้ สทค. ได้เข้าร่วมดำเนินกิจกรรมนี้รวมทั้งหมด จำนวน 19 เรื่อง อาทิ

- เข้าร่วมเป็นคณะทำงานจัดทำแผนแม่บทการจัดระเบียบสายสื่อสาร กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- เข้าร่วมเป็นคณะอนุกรรมการต่างๆ ในกระทรวงศึกษาธิการ อาทิ คณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ.) , คณะอนุกรรมการอาชีวศึกษาด้านการกำหนดนโยบาย เป้าหมาย การผลิต และแผนกำลังคนอาชีวศึกษา

- เข้าร่วมเป็นคณะทำงาน และคณะกรรมการต่างๆ ของสำนักงาน คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) อาทิ คณะทำงานเตรียมการสำหรับการประชุมใหญ่ระดับโลกว่าด้วยการพัฒนาโทรคมนาคม (World Telecommunication Development Conference) ปีค.ศ. 2021 (WTDC 21), คณะทำงานเพื่อเตรียมการสำหรับการประชุม World Telecommunication Standardization Assembly (WTSA 20), คณะทำงานเตรียมการประชุมใหญ่ระดับโลกว่าด้วยวิทยุคมนาคม ค.ศ. 2023 (WRC-23), คณะกรรมการเพื่อความเป็นกลางตามมาตรฐาน ISO/IEC 17065
- เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการต่างๆ สำนักงาน มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม อาทิ
 - คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยมาตรฐานเทคนิคทางไฟฟ้าระหว่างประเทศ, คณะอนุกรรมการวิชาการรายสาขา คณะที่ 78/3 เส้นใยนำแสง และคณะอนุกรรมการวิชาการรายสาขา คณะที่ 78/1 เคเบิลเส้นใยนำแสง
 - คณะกรรมการบริหาร โดยทำหน้าที่เป็นประธานสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย
 - คณะทำงานจัดทำมาตรฐานเกี่ยวกับการพิสูจน์และยืนยันตัวตนด้วยเทคโนโลยีชีวมิติ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
 - คณะกรรมการบริหารในสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (สสวท.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
 - คณะกรรมการสมาคมการค้ากลุ่มบัณฑิตและการสื่อสาร สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

หมวดที่ 4 ด้านการติดตามความถี่ และความก้าวหน้าทางโทรคมนาคมและดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

สทค. ได้เข้าร่วมดำเนินกิจกรรมนี้รวมทั้งหมด จำนวน 11 เรื่อง อาทิ

- เข้าร่วมประชุมกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เพื่อหารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นร่วมกับสมาคมการค้าต่างๆ
- เข้าร่วมการประชุมต่างๆ กับสำนักงาน กสทช. เรื่อง แนวทางการประสานความร่วมมือเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการส่งข้อความหลอกลวง (SMS Fake Sender) และเว็บไซต์ปลอม / แนวทางการใช้คลื่นความถี่ย่าน 6GHz / 2021 ATRC OTT Dialogue / การรับ – ส่งข้อมูลของคุณภาพการให้บริการโทรคมนาคม (Quality of Service Standards : QoS)
- เข้าร่วมประชุมกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อหารือความร่วมมือในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมร่วมกัน
- เข้าร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมการการผลักดันนโยบายการปรับโครงสร้างด้านดิจิทัล (Digital Transformation) ในคณะกรรมการการสื่อสาร โทรคมนาคม และดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สภาผู้แทนราษฎร

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการวิสามัญ และคณะอนุกรรมการต่างๆ พิจารณาศึกษาการจัดระเบียบสายไฟฟ้า สายสื่อสาร และการบริหารจัดการไฟฟ้า ส่องสว่างทั่วถึงทั้งประเทศ ในคณะกรรมการการสื่อสาร โทรคมนาคม และดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการจัดระเบียบสายสื่อสาร

หมวดที่ 5 – 7 และสถานสถานภาพสมาชิกภาพของ สทค. เลขาธิการ ได้มอบหมายให้ ผู้อำนวยการ สทค. เป็นผู้สรุปและนำเสนอต่อที่ประชุม

หมวดที่ 5 ด้านการส่งเสริมและกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกสมาคมฯ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างพันธมิตรในการทำงานเชิงบูรณาการ

สทค. ได้เข้าร่วมกิจกรรมนี้รวมทั้งหมด จำนวน 7 เรื่อง อาทิ

- ร่วมแสดงความยินดีกับบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ในโอกาสแถลงข่าวเปิดตัวบริษัทฯ ซึ่งเกิดจากการควบรวมกิจการระหว่าง บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
- จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลประจำปี เพื่อเป็นการกระชับและเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกและบุคคลในวงการโทรคมนาคม ตลอดจนหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และเพื่อหาทุนสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของสมาคมรวมทั้งกิจกรรมสาธารณกุศล
- เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญสมาชิกสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ประจำปี ครั้งที่ 54 / ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 สภาสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
- จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานต่างๆ ของ สทค. ในปี 2564 ให้สมาชิกรับทราบ พร้อมจัดเสวนาหัวข้อ PDPA Execution Telecom and Digital Industry เพื่อให้ความรู้แก่สมาชิก และบุคคลผู้สนใจทั่วไป ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
- จัดประชุมคณะกรรมการบริหาร สทค. ชุดที่ 14 ประจำปี 2564 จำนวน 7 ครั้ง เพื่อพิจารณาดำเนินการตาม และรายงานการดำเนินงานในเรื่องต่างๆ

หมวดที่ 6 ด้านการจัดพิมพ์และเผยแพร่ข่าวสารด้านโทรคมนาคม และดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

- เผยแพร่กิจกรรม และข่าวสารต่างๆ ของ สทค. ผ่าน Website, Facebook, Line เพื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินกิจกรรมของสมาคมให้สมาชิกและผู้สนใจทั่วไปได้รับทราบ

หมวดที่ 7 ด้านกิจกรรมเพื่อสังคม

- สทค. ร่วมกับสมาชิกบริจาคเงิน จำนวน 678,999.- บาท (หกแสนเจ็ดหมื่นแปดพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาท) เพื่อสมทบทุนสร้างหอผู้ป่วยสนามเร่งด่วน และจัดซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ ขยายพื้นที่รองรับผู้ติดเชื้อโควิด 19 ในโครงการพลังใจอาสาช่วยหมอ ให้แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เนื่องในโอกาสครบรอบ 31 ปี ของการก่อตั้งฯ 14 กันยายน 2564

สำหรับสถานภาพสมาชิกภาพของ สทค.

เมื่อสิ้นเดือนธันวาคม 2564 สทค. มีสมาชิกรวม 1,580 ราย ประกอบด้วย สมาชิกนิติบุคคล จำนวน 93 ราย สมาชิกสามัญตลอดชีพ จำนวน 1,370 ราย และสมาชิกสามัญรายปี จำนวน 117 ราย

เลขาธิการ

นอกจากนี้ คณะทำงานต่างๆ จำนวน 7 คณะ ซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริหาร ชุดปัจจุบัน ได้มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน รัฐวิสาหกิจ นักวิชาการ ภาคประชาสังคมที่จะส่งเสริม และพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคมของประเทศ ให้มีความเจริญก้าวหน้าในทุกมิติและทุกด้านอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย

1. คณะทำงานส่งเสริมการใช้โครงสร้างพื้นฐานร่วมกัน (Infra-Sharing) และส่งเสริมสิทธิแห่งทาง
2. คณะทำงานส่งเสริมนวัตกรรมล้ำสมัยและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
3. คณะทำงานส่งเสริมวิชาชีพด้านโทรคมนาคม ICT และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
4. คณะทำงานศึกษาการกำกับดูแลภายใต้หน่วยงานของรัฐ และกสทช.
5. คณะทำงานดำเนินการศูนย์ประสานงานรักษาความมั่นคงปลอดภัย ระบบคอมพิวเตอร์ ด้านโทรคมนาคม (ศูนย์ TTC- CERT)
6. คณะทำงานโครงการให้ความรู้เชิงวิชาการเรื่องเทคโนโลยี 5G
7. คณะทำงานพัฒนาการดำเนินงานสมาคมอย่างยั่งยืน

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 3)

ผู้อำนวยการ สทค. ได้ชี้แจงขั้นตอนการลงมติการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่อที่ประชุม สำหรับผู้เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม สทค. ชั้น 31 อาคารเอไอเอ แคปิตอล เซ็นเตอร์ ถนนรัชดาภิเษก ลงมติด้วยวิธีการยกมือ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินกิจกรรมของ สทค. ในรอบปี 2564 ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระการประชุมที่ 4 เรื่องพิจารณารับรองงบดุลประจำปี 2564

เลขาธิการ

สทค. ได้จัดทำงบดุล ประจำปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามรายละเอียดที่ได้ส่งให้สมาชิกทุกท่านล่วงหน้าไปพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยรายงานงบดุลประจำปี 2564 นี้ คณะกรรมการบริหารฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองงบดุลประจำปี 2564 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบตามมาตรฐานบัญชีทั่วไปแล้ว จึงขอให้คุณปรีญาภรณ์ ตั้งเผ่าศักดิ์ เจริญญิก เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

เจริญญิก

เมื่อสิ้นปี 2563 สทค. มีสินทรัพย์รวมจำนวน 15,606,954.36 บาท (สิบห้าล้านหกแสนหกพันเก้าร้อยห้าสิบบาทสามสิบบาทสตางค์) ประกอบด้วย สินทรัพย์หมุนเวียน (เงินสด และเงินฝากสถาบันการเงิน) จำนวน 10,177,869.18 บาท (สิบล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยหกสิบบาทสิบบาทสตางค์) และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (เงินลงทุน ระยะยาว ที่ดิน อาคาร เงินทุน และอุปกรณ์) จำนวน 5,429,085.18 บาท (ห้าล้านสี่แสนสองหมื่นเก้าพันแปดสิบบาทสิบบาทสตางค์)

ในระหว่างปี 2563 สทค. ดำเนินกิจการมีรายได้ จำนวน 3,854,952.74 บาท (สามล้านแปดแสนห้าหมื่นสี่พันเก้าร้อยห้าสิบบาทเจ็ดสิบสี่สตางค์) มีรายจ่ายจำนวน 4,698,171.92 บาท (สี่ล้านหกแสนเก้าหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทเก้าสิบบาทเจ็ดสตางค์) มีค่าใช้จ่ายมากกว่ารายได้ จำนวน 843,219.18 บาท (แปดแสนสี่หมื่นสามพันสองร้อยสิบเก้าบาทสิบแปดสตางค์)

เมื่อสิ้นปี 2564 สทค. มีสินทรัพย์รวมจำนวน 23,815,705.90 บาท (ยี่สิบสามล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทเก้าสิบบาทเจ็ดสตางค์) ประกอบด้วย สินทรัพย์หมุนเวียน (เงินสด และเงินฝากสถาบันการเงิน) จำนวน 17,313,445.74 บาท (สิบเจ็ดล้านสามแสนหนึ่งหมื่นสามพันสี่ร้อยสี่สิบบาทเจ็ดสิบสี่สตางค์) และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (เงินลงทุนระยะยาว ที่ดิน อาคาร เงินทุน และอุปกรณ์) จำนวน 6,502,260.16 บาท (หกล้านห้าแสนสองพันสองร้อยหกสิบบาทสิบหกสตางค์)

ในระหว่างปี 2564 สทค. ดำเนินกิจการมีรายได้จำนวน 19,849,855.89 บาท (สิบเก้าล้านแปดแสนสี่หมื่นเก้าพันแปดร้อยห้าสิบบาทแปดสิบบาทเจ็ดสตางค์) มีรายจ่ายจำนวน 15,406,972.16 บาท (สิบห้าล้านสี่แสนหกพันเก้าร้อยเจ็ดสิบบาทสิบหกสตางค์) มีรายได้มากกว่าค่าใช้จ่ายจำนวน 4,442,883.73 บาท (สี่ล้านสี่แสนสี่หมื่นสองพันแปดร้อยแปดสิบบาทเจ็ดสิบบาทเจ็ดสตางค์)

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 4)

ผู้อำนวยการ สทค. ได้ชี้แจงขั้นตอนการลงมติการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่อที่ประชุม สำหรับผู้เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม สทค. ชั้น 31 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ถนนรัชดาภิเษก ลงมติด้วยวิธีการยกมือ

มติที่ประชุม ที่ประชุมให้การรับรองงบดุลของ สทค. ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระการประชุมที่ 5 เรื่องพิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีประจำปี และกำหนดค่าตอบแทน

เลขาธิการ ตามข้อบังคับ สทค. ได้กำหนดให้ที่ประชุมแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี และกำหนดค่าตอบแทน ในการนี้ คณะกรรมการบริหาร ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง นางสาวกิตติยา อัดโชติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ CPA 12100 จาก บริษัท ดับเบิลดี ออดิต จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 โดยบริษัทได้จดทะเบียนเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับบัญชีการทำบัญชีการตรวจสอบบัญชี และให้คำปรึกษาด้านภาษี ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับสมาคมฯ แต่อย่างใด จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงิน 16,000.- บาท (หนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน) ให้แก่ บริษัท ดับเบิลดี ออดิต จำกัด ซึ่งเป็นราคาที่เหมาะสม และเป็นอัตราเดิมในปีที่ผ่านมา

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 5)

ผู้อำนวยการ สทค. ได้ชี้แจงขั้นตอนการลงมติการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่อที่ประชุม สำหรับผู้เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม สทค. ชั้น 31 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ถนนรัชดาภิเษก ลงมติด้วยวิธีการยกมือ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้ง นางสาวกิตติยา อัดโชติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ CPA 12100 จาก บริษัท ดับเบิลดี ออดิต จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 ของ สทค. โดยกำหนดอัตราค่าตอบแทนประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงิน 16,000.- บาท (หนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน) ให้แก่ บริษัท ดับเบิลดี ออดิต จำกัด

ระเบียบวาระการประชุมที่ 6 เรื่องอื่นๆ

เลขานุการ สำหรับระเบียบวาระการประชุมที่ 6 เรื่องอื่นๆ ไม่มีสมาชิกรายใดเสนอวาระมายังเลขานุการล่วงหน้าก่อนการประชุม จนถึงเวลา ณ ปัจจุบัน จึงเรียนมาเพื่อที่ประชุมรับทราบ ดังนั้นจึงถือว่าการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ได้เสร็จสิ้นตามระเบียบวาระการประชุมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอเรียนเชิญท่านนายกสมาคมกล่าวปิดการประชุม

ประธาน ผมในนามของนายกสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เสียสละเวลาเข้ามาเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 และในนามคณะกรรมการบริหาร สทค. ชุดที่ 14 ใคร่ขอขอบพระคุณท่านสมาชิกสามัญตลอดชีพ ท่านสมาชิกสามัญรายปี และสมาชิกนิติบุคคลทุกๆ ท่าน ที่ได้ให้การสนับสนุน สทค. ด้วยดีเสมอมา รวมทั้งขอขอบพระคุณกรรมการบริหารทุกๆ ท่าน ที่ได้ร่วมกันบริหารงาน และคณะทำงานทุกๆ คณะ ที่ได้ดำเนินงานในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมตามอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้วยความเสียสละตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ส่งผลให้ สทค. มีความเจริญก้าวหน้ามาจนทุกวันนี้ และอุตสาหกรรมมีความเจริญก้าวหน้าต่อไป จึงขอปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ณ บัดนี้

มติที่ประชุม รับทราบ

ปิดประชุมเวลา 16.10 น.

(นายสืบศักดิ์ สืบภักดี)
เลขานุการ

(นางสาวพัชรี พงศ์นิรชร)
ผู้จัดบันทึกการประชุม

(นายวิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์)
นายกสมาคม